



ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2560 (ฉบับที่ 2)

การสัมมนาสาธารณะ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กับหลักนิติธรรม”



เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 21 จัดกิจกรรมวิชาการพิเศษภายใต้โครงการสัมมนาสาธารณะ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กับหลักนิติธรรม” ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีเป็นล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบรมราโชบายและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความชอบด้วยกฎหมาย และการอำนวยความสะดวกยุติธรรม ในกรณี นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนา และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวพระราชดำริด้านหลักนิติธรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” นอกจากนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมอภิปราย เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กับหลักนิติธรรม” และมีผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้สำเร็จการอบรมและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 16 – 21 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” รุ่นที่ 67 บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และผู้สื่อข่าว รวมจำนวน 200 คน เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว

/เมื่อวันที่...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร 2560 ครั้งที่ 8



เมื่อวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2560 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร 2560 ครั้งที่ 8 สำหรับศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 4 และศาลอุทธรณ์ภาค 4 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากนายธงชัย เสนามนตรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และนายอริคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้พิพากษาศาลในเขตภาค 4 รวมจำนวน 124 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่มีการยกร่างและประกาศใช้บังคับใหม่ ตลอดจนมีแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

